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รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง 

สมยัวสิามญั สมยัที ่2/2565 คร ัง้ที ่1 
วนัองัคาร ที ่26 กนัยายน พ.ศ. ๒๕65  เวลา 09.00  น. 
ณ. หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง 

........................................................ 
ผูม้าประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสงิหา  หาญป้อ 
ประธานสภา 
อบต.ป่าแลวหลวง สงิหา  หาญป้อ 

2 นางสุพรรณ์  ลมัวุฒ ิ
รองประธานสภา 
อบต.ป่าแลวหลวง สุพรรณ์  ลมัวุฒ ิ

3 นางเจนจริา  ค านาน 
เลขานุการสภา 
อบต.ป่าแลวหลวง เจนจริา  ค านาน 

4 
นางสาวกรรณิการ์  
ค ามงคล สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่1 

กรรณิการ์  
ค ามงคล 

5 นางพลอยรวี  ดาวทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่3 
พลอยรวี  
ดาวทอง 

6 
นายชยัวฒัน์  
เฉลมิวรโชต ิ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่4 

ชยัวฒัน์  
เฉลมิวรโชต ิ

7 นายสม  เสนนนัตา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่6 สม  เสนนนัตา 
8 นางวนั  ไชยยะ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่7 วนั  ไชยยะ 
9 นายสทิธชิยั  ค าพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่8 สทิธชิยั  ค าพงษ์ 

10 นางสาวปนสัยา  ทะมา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ่9 ปนสัยา  ทะมา 
 
รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเลย  พนัธ์แกว้ นายก อบต.ป่าแลวหลวง 

2 นางยอด  สุรยิะพรม รองนายก อบต.ป่าแลวหลวง 

3 นางสยาม  วงค์เทพ รองนายก อบต.ป่าแลวหลวง 

4 นายอภชิาต ิ ค าแสน รองปลดั อบต.ป่าแลวหลวง 

5 นางปราณี  ไชยสาร ผูอ้ านวยการกองคลงั 

6 นายรณรงค ์ ปิงยศ ผูอ้ านวยการกองช่าง 

7 
นายพฤฒนินัท ์ 
ไชยบุญเรือง ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

8 นายเอกลกัษณ์  สุรยิะหน่อ หวัหน้าส านกัปลดั 
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9 นางนงนุช  ฝายนนัทะ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

10 นายพทุธริกัษ์  ยบุล เจา้หน้าทีต่รวจป่า 

11 นายสายณัณ์ ค ายาน เจา้หน้าทีต่รวจป่า 

12 นางสาวรตันา ธรรมดูล นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 

13 นายประสทิธ ิ ค าฟอง ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่1 

14 นางวรญัญา  วุฒ ิ ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่2 

15 นางรนัยู  ราทธะพงษ์ ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่3 

16 นางล าไพ  วงคข์ตั ิ ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่4 

17 
นางสาวอ ามาลา  
พรมสะวะนา ก านนัต าบลป่าแลวหลวง 

18 นายกฤษณะ  จนิะตา ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่6 

19 นายส าราญ  หาญยทุธ ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่7 

20 นายรตัน์  ทะมา ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่9 

21 นายสุรนิทร์  แสนอนิตะ๊ ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่10 

 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที ่1 - ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

นายสิ

งหา  

หาญ

ป้อ 

ประธ

าน  

 

- การเฝ้าระวงัฝนตกหนกั และน ้าป่าไหลหลากจากพายุ โนรู ช่วงวนัที่ 

28 กนัยายน ถงึ 1 ตุลาคม 2565  

-  ก ารค ัดแยกขยะคร ัว เ รื อน  เ น่ื อ งจากฝนตกบ่อย  ถนน ลื่น 

ร ถ เ ก็ บ ข ย ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถน า ข ย ะ ไ ป ทิ้ ง ย ั ง บ่ อ ข ย ะ ไ ด้ ทุ ก ว ัน 

เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกทา่นช่วยกนัรณรง

ค์และประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนคดัแยกขยะ ทุกครวัเรือน 

- อ า เ ภ อ ส ั น ติ สุ ข เ ชิ ญ ร่ ว ม ท า บุ ญ  แ ล ะ ฟั ง เ ท ศ น์  

บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมตัถจรกถา” 

เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ธ ร ร ม บ า ร มี ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ ์  

พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น นี พ ั น ปี ห ล ว ง 

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 

สงิหาคม 2565 ในวนัที ่3 ตุลาคม 2565 ตรงกบัวนัพระขึน้ 8 ค ่า เดือน 

1 1  ณ  ว ั ด อ ภ ั ย คี รี  ห มู่ ที่  2  เ ว ล า  0 7 . 0 0  น . 

โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ ร่ ว ม ท า บุ ญ ด ั ง ก ล่ า ว คื อ 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ป่ า แ ล ว ห ล ว ง 
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และศูนย์การศกึษานอกนอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอสนัติ

สุข 
 

ระเบียบวาระที ่2 -  
รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง       
                                   สมยัสามญั สมยัที ่3/2565 คร ัง้ที ่2 ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2565 
 

นายสงิหา  

หาญป้อประธา

นฯ  
 

นางวนั  ไชยยะ 

มตทิีป่ระชุม 

- 

 

- 

- 

ไดใ้หส้มาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง  

 

ได้แจ้งขอแก้ไขชื่อ นางว ัน  ไชยยะ ส.อบต.หมู่ที่  1 

เป็นหมูท่ี ่7  

ทีป่ระชุมใหแ้กไ้ขพรอ้มท ัง้รบัรองรายงานการประชุมเป็นเอ

กฉนัท์ 

ระเบียบวาระที ่3  -  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา  
                                    เรือ่ง  
ขอมตใิหค้วามเห็นชอบน าพืน้ทีไ่ปด าเนินการส าหรบัใช้เป็นเอกสารประกอบยืน่ 
                                    ค าขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิ
 
นายสงิหา  

หาญป้อประธาน   
  

นายพทุธริกัษ์  ยบุล 

เจา้หน้าทีต่รวจป่า 

 

 

 
 

นายสงิหา  

หาญป้อประธาน  

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

-  ไดใ้หเ้จา้หน้าทีจ่ากส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่3 สาขาแพร่ ช้ีแจงและน าเสนอรายละเอียดตอ่ทีป่ระชุม 

-  เ รียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ห ัวหน้าส่วนและผู้ เข้าร่วมประชุมสภาฯ กระผมนายพุทธิร ักษ์   ยุบล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
ได้รบัมอบหมายจากส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ให้มาช้ีแจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง พื้นที่ คทช. มีจ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1     
ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะเป็นผูอ้นุญาตใช้พื้นทีป่่า กลุม่ที ่2 องค์การบรหิารสว่นต าบลหรือเทศบาลเป็นผู้ขออนุญาต และอนุญาต   

- ตามเงื่อนไขผู้ขอใช้พื้นที่ คทช. จะต้องปลูกป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ตามเอกสารที่รายชื่อมีจ านวน 9 หมู่บ้าน ขาดแต่หมู่บ้านพนาไพร ม.10      
ขอเรียนเชิญรองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลช้ีแจงทีป่ระชุมเพิม่เตมิครบั 
 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร สวสัดีหวัหน้าส่วนและผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภาฯ กระผมนายอภชิาต ิ ค าแสน รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง  
ตามทีส่ านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่3 สาขาแพร ่แจง้องค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง การด าเนินงานตามกรอบมาตรการมตคิณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2561 
เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศยัท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิง รุกของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ก ร ะท รว งท ร ัพย าก รธรรมช าติ แล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม ได้มี น โยบา ย เ ชิ ง รุ ก  เ พื่ อ แก้ ไ ขปัญหากา รอยู่ อ าศ ัยท า กิน ในพื้ นที่ ป่ า ส ง วนแห่ ง ช าติ  ลุ่ มน ้ า  3 , 4 , 5 
บรเิวณทีม่ีราษฎรอยูอ่าศยัท ากนิหลงัมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่26 มถิุนายน 2561 ถงึค าส ั่ง คสช. ที ่66/2557 เพือ่ด าเนินการตามกรอบมาตรการมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่26 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  โ ด ย ก ร ม ป่ า ไ ม้ จ ะ อ นุ ญ า ต แ บ บ แ ป ล ง ร ว ม ต า ม ม า ต ร ต ร า  1 6  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญั ติ ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ  2 5 0 7 
ใ ห้ ร า ษ ฎ ร ไ ด้ อ ยู่ อ า ศ ั ย ท า กิ น โ ด ย ถู ก ต้ อ ง แ ต่ มี เ งื่ อ น ไ ข ใ ห้ ร า ษ ฎ ร ป ลู ก ป่ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ร้ อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง พื้ น ที่  
ซึง่กรมป่าไมจ้ะจดัเจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าการปลูกไมเ้ศรษฐกจิใหแ้กร่าษฎร  และไมเ้ศรษฐกจิทีร่าษฎรปลูกขึน้สามารถตดัขายในอนาคตมีพื้นทีเ่ป้าหมาย ทีจ่ะด าเนินการเน้ือที ่0.5 
ล้ า น ไ ร่  เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ ก ร ม ป่ า ไ ม้ ไ ด้ ส า ร ว จ ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง ที่ ดิ น แ ล ะ มี ข้ อ มู ล ร า ย แ ป ล ง ข อ ง ร า ษ ฎ ร ใ น พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ ด ัง ก ล่ า ว ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว 
กรมป่าไมไ้ดแ้จง้อธบิดีกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่เพือ่ทราบและพจิารณา  
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นายสงิหา  

หาญป้อประธาน  
 

น.ส.อ ามาลา 

พรมสะวะนา 

ก านนั  หมูท่ี ่5 

 

 

 

 

 

- การขออนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบ ัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และให้ราษฎรได้อยู่อาศ ัยท ากินในพื้นที่ ป่าสงวน แห่งชาติโดยถูกต้อง 
จึงต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบน าพื้นที่ไปด าเนินการส าหรบัใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นค าขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
 ตามเอกสารที่ส านักจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้ที่  3  สาขาแพร่  ได้จ ัดส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวงเสนอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 
ต า ม เ อ ก ส า ร ร า ย ชื่ อ ห มู่ บ้ า น พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย เ ชิ ง รุ ก ข อ ง ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 5 
และรายชื่อราษฎรทีม่ีความประสงค์เขา้รว่มโครงการปลูกป่า 
 
เ ศ รษฐกิ จ  ต ามแผนก ารจ ัด ก า รท ร ัพ ย าก รที่ ดิ น แล ะ ป่ า ไม้ ร ะ ด ับพื้ น ที่  ป่ า ส ง วนแห่ ง ช าติ  ป่ า แม่ น ้ า น่ านฝั่ ง ต ะ ว ัน ออกตอน ใต้  จ า น วน  9  หมู่ บ้ า น 
ซึง่ผูใ้หญบ่า้นแตล่ะหมูบ่า้นจะตอ้งลงชื่อในแบบฟอร์ม ขอใหก้ านนั ผูใ้หญบ่า้นเขา้รว่มประชุมพจิารณาตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารของแตล่ะหมูบ่า้นครบั 
 
- ไดใ้หอ้นุญาตใหก้ านนั ผูใ้หญบ่า้นทีเ่ขา้รว่มประชุมสภาฯ สอบถามรายละเอียดขอ้มูลตอ่ทีป่ระชุม 
 
- จากการตรวจสอบรายชื่อของหมู่บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ไม่มีรายชื่อราษฎรหมู่บ้าน   สบยาง ราษฎรตามรายชื่อเป็นราษฎรของบ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 ข้อมูลทางหมู่บ้าน    
สบยางไมส่ามารถจะรบัรองไดเ้น่ืองจากไมใ่ช่ราษฎรในหมูบ่า้นสบยาง  
- ขอสอบถามเรือ่งรายชื่อทีต่กหลน่ไมม่ีรายชื่อราษฎร และไมไ่ดร้บัสมุดสีเขียว และเน้ือทีใ่นสมุดสีเขียวไมต่รงกบัเน้ือทีท่ีท่ ากนิของตนเอง ขอตดิตามดว้ยคะ่ 
- และขอประชาสมัพนัธ์วา่การเช่า การซื้อขายทีด่ิน คทช. ไมส่ามารถกระท าได ้เพราะไมม่ีระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้ ฝากประชาสมัพนัธ์ใหร้าษฎรในหมูบ่า้นทราบคะ่ 
 

-  ราย ชื่ อราษฎรบ้าน ป่าแลวมี จ านวน  1  ราย  ที่ ไม่ได้อยู่บ้ าน ป่าแลว ที่ อยู่ อ า เภอ เมื อง น่ าน แต่ราษฎรบ้าน ป่าแลว หมู่ที่  1  จะมี ราย ชื่ ออยู่ บ้ านอื่นคร ับ 
อยากใหท้างป่าไมต้รวจสอบเพือ่ความชดัเจนและถูกตอ้ง 
 
-  ร า ย ชื่ อ บ้ า น อ ภ ัย คี รี  ห มู่ ที่  2  ร า ย ชื่ อ เ ป็ น ร า ษ ฎ ร บ้ า น ป่ า แ ด ด  ห มู่ ที่  1  ต า บ ล พ ง ษ์  อ า เ ภ อ ส ัน ติ สุ ข  ไ ม่ มี ร า ย ชื่ อ ร า ษ ฎ ร บ้ า น อ ภ ัย คี รี  ห มู่ ที่  2 
ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลใหช้ดัเจนรวมถงึแผนทีด่ว้ยคะ่ 
 
- รายชื่อบ้านดอนอภยั หมู่ที่  3 มีรายชื่อเป็นราษฎรบ้านป่าแดด หมู่ที่  1 ต าบลพงษ์ อ าเภอส ันติสุข จ านวน 3 ราย ไม่มีรายชื่อราษฎรบ้านดอน อภ ัย หมู่ที่  3 
ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลใหช้ดัเจนรวมถงึแผนทีด่ว้ยคะ่ 
 
- เอกสารรายชื่อของหมูบ่า้นป่าออ้ย 1 ราย เป็นราษฎรบา้นป่าแลว หมูท่ี ่1 ต าบลป่าแลวหลวง 
 

- รายชื่อบ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 จ านวน 9 ราย จากการตรวจสอบไม่มีรายชื่อราษฎรบ้านดอนไชย จะเป็นราษฎร์บ้านน่านม ั่นคง 4 ราย บ้านป่าแลว 2 ราย บ้านสบยาง   1 ราย 
และบา้นดอนน ้ายาว ต าบลอวน อ าเภอปวั 2 ราย รายชื่อดงักลา่วกระผมไมรู่จ้กั และไมใ่ช่ราษฎรหมูบ่า้นของกระผม จงึไมส่ามารถรบัรองขอ้มูลไดค้รบั 
 

- รายชื่อบ้านน่านม ั่นคง หมู่ที่ 7 จ านวน 3 ราย จากการตรวจสอบมีรายชื่อราษฎรบ้านน่านม ั่นคง 2 ราย บ้านดอนไชย 1 ราย จากปัญหาที่พบรายชื่อไม่ตรงกบัหมู่บ้าน 
บางรายมีเน้ือทีไ่มต่รงกบัความเป็นจรงิ และขอ้มูลจ านวนพื้นที ่และขอบเขตไมช่ดัเจน   
 
 
อยากใหม้ีการตรวจสอบ อาจจะขอขอ้มูลจากโครงการน่านแซนด์บอกซ์ ซึง่ไดม้าจบัพกิดัพื้นทีจ่ะมีขอ้มูลรายแปลงและเจา้ของพื้นทีค่รบถว้น 
 
- เน่ืองจากผู้ใหญ่บ้านแก่งโสภาไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดิฉนัได้ตรวจสอบรายชื่อของบ้านแก่งโสภา จ านวน 40 รายมีราษฎร มีรายชื่อต าบลป่าแลวหลวง 1 รายคือพื้นที่ปลูกป่า 
ต าบลดูพ่งษ์ 6 ราย ต าบลเมืองจงั อ าเภอเมือง จ านวน 31 ราย ต าบลสนัทะ อ าเภอนาน้อย จ านวน 1 ราย และจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 1 ราย  
 
 - รายชื่อบา้นบา้นหลวงเจรญิราษฎร หมูท่ี ่9 จ านวน 7 ราย เป็นราษฎรบา้นป่าออ้ย จ านวน 3 ราย บา้นป่าแลว 4 ราย  
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ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่้าน

หลวงเจรญิราษฎ

ร์ 

 

นายประสทิธิ ์ ค าฟอง 

ผูใ้หญบ่า้นป่าแลว 

 
 

นางวรญัญา  วุฒ ิ

ผูใ้หญบ่า้นอภยัคีรี 

 
 

นางรนัยู  ราทธะพงษ์ 

ผูใ้หญบ่า้นดอนอภยั 

 
 

นางล าไพ  วงษ์ขตั ิ

ผูใ้หญบ่า้นป่าออ้ย 
 

นายกฤษณะ จนิะตา 

ผูใ้หญบ่า้นดอนไชย 

 

 

นายส าราญ  

หาญยทุธ 

ผูใ้หญบ่า้นน่านม ั่นคง 

 

 

 

 
 

 

น.ส.อ ามาลา 

พรมสะวะนา 

ก านนั  หมูท่ี ่5 

 
 

 

 

นายขจร  วงษ์สุเพ็ง 

 

 

น.ส.อ ามาลา 

พรมสะวะนา 

 
- เน่ืองจากขอ้มูลไมช่ดัเจน แผนทีป่ระกอบก็ไมช่ดัเจน ทางก านนั ผูใ้หญบ่า้นจะยงัไมเ่ซ็นชื่อในเอกสารใหไ้ด ้จะตอ้งมีการประชุมหารือกนักอ่น เพือ่ความชดัเจน 
- ตามที่ ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ านไม่ เ ห็นด้วยก ับราย ชื่ อร าษฎรที่ ส านักจ ัดการทร ัพยากร ป่ าไม้  ที่  3  ส าข าแพร่  สภาองค์ ก ารบริหารส่วนต าบล ป่ าแลวหลวง 
คงจะเห็นชอบการอนุญาตใช้พื้นที่ดงักลา่วไมไ่ด ้
 

- เน่ืองจากข้อมูลยงัไม่เป็นที่เรียบรอ้ย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง อยากให้ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ประชุมหารือให้ ได้ข้อมูลชดัเจนอีกคร ัง้ 
และองค์ก ารบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง  จะท าหนังสื อ เ รียนนายอ า เภอ   ส ันติสุ ข  เพื่ อขอ เ ปิดการประ ชุมสภาฯ  สม ัยวิสาม ัญ  สม ัยที่  3  อี กคร ั้งคร ับ 
และทางองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง จะท าหนงัสือเชิญก านนั ผูใ้หญบ่า้น ส.อบต. ในพื้นทีป่ระชุมปรกึษาหารือเพือ่ความชดัเจนของพื้นที่อีกคร ัง้กอ่นประชุมสภาฯ  
 
- ที่ประชุมมีมติให้ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้ช้ีแจงรายละเอียด และท าความเข้าใจให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรเจ้าของพื้นที่ให้เรียบร้อย 
หากด าเนินการแลว้เสร็จใหแ้จง้องค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง เพือ่พจิารณาเสนอสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวงพจิารณาใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 
 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่อง ขออนุมตัิกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

- ไดใ้หร้องปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง ช้ีแจงทีป่ระชุม  
 
 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2547 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกนัเงนิ ขอ้ 59 ในกรณีทีม่ีรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ยงัมไิดก้อ่หน้ีผูกพนั แตม่ีความ 
 
 
จ าเป็นตอ้งใช้จา่ยเงนินัน้ตอ่ไปอีก ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ รายงานขออนุมตักินัเงนิตอ่สภาทอ้งถิน่ไดอี้กไมเ่กนิระยะเวลาหน่ึงปี  
- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง อนุมตัิให้โอนงบประมาณเพือ่ต ัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง สมยัสามญั 
สมยัที ่3/2565 คร ัง้ที ่1 วนัที ่22 สงิหาคม 2565 และไดโ้อนเงนิงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. 2565 อนุมตัเิมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2565 โอนคร ัง้ที ่8 ดงัน้ี 
    1. โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลงัเครือ่งยนต์สูงสุดไม่ต ่ากวา่ 100 กิโลวตัต์ 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิล้แค็บ เป็นเงนิ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  
     2. โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ส านกังาน (โตะ๊ชุดพรอ้มเกา้อ้ี) จ านวน 1 ชุด เป็นเงนิ 20,000 บาท (สองหมืน่บาท) 
   3. โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ส านกังาน (เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 24,000 BTU) จ านวน 1 เครือ่ง เป็นเงนิ 32,200 บาท (สามหมืน่สองพนัสองรอ้ยบาทถว้น)  
- โครงการดงักลา่วองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง ยงัมไิดก้อ่หน้ีผูกพนั จงึขออนุมตักินัเงนิ เพือ่เบกิจา่ยเลือ่มปีงบประมาณ  
 
- ไดส้อบถามผูเ้ขา้รว่มประชุม มีทา่นใดจะสอบถามทีป่ระชุมบา้ง หากไมม่ีขอมตกิารประชุมครบั 
 
- ทีป่ระชุมไดม้ีมตอินุมตักินัเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2565 ไวเ้บกิเหลือ่มปี 
- อนุมตั ิ จ านวน  9 เสียง   
- งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  
 
- แจ้งการด าเนินการโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรฐัมนตรี    เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2563 
 

- ไดใ้หร้องปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง ช้ีแจงทีป่ระชุม 
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ก านนั  หมูท่ี ่5 

นายสงิหา  หาญป้อ 

ประธานฯ 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 
 

 

มตทิีป่ระชุม 

 

 
 

 

ระเบียบวาระที ่4  
 

นายสงิหา  หาญป้อ 

ประธานฯ 

 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  โ ค ร ง ก า ร ช ล ป ร ะ ท า น น่ า น  แ จ้ ง ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ใ น พื้ น ที่ ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ  ต า ม ม ติ ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต รี เ มื่ อ ว ัน ที่  2 3  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3 
ป ร ะ ก อ บ ก ั บ ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น เ ข ต ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ  
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขในการใช้พื้นทีเ่ป็นสถานทีป่ฏบิตังิานหรือประโยชน์อยา่งอื่นของสว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2565 
ก าหนดใหส้ว่นราชการทีเ่ขา้ไปใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาตกิอ่นไดร้บัอนุญาตใหแ้จง้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบกอ่นเสนอกรมป่าไมพ้จิารณาอนุญาต 
โครงการชลประทานน่าน โดยมี  อา่งเก็บน ้าหว้ยลากปืน อา่งเก็บน ้าหว้ยขอนแกน่ 1 อา่งเก็บ 
 
น ้าห้วยขอนแก่น 2 และอ่างเก็บน ้าห้วยข้าวหลาม ได้ก่อสรา้งมานานแล้ว ต ัง้อยู่ที่ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
เพือ่รวบรวมรายงานใหก้รมป่าไมพ้จิารณาอนุญาต จงึไดร้ายงานการด าเนินโครงการในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตดิงักลา่ว ใหส้ภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแลวหลวง ทราบ 
 

- ไดส้อบถามผูเ้ขา้รว่มประชุม มีทา่นใดจะสอบถามทีป่ระชุมบา้ง หากไมม่ีขอมตกิารประชุมครบั 
 
- มีมตริบัทราบ 
 

- โครงการชลประทานน่าน แจ้งการรบัโอนทรพัย์สิน โครงการชลประทานน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รบัจดัสรรงบประมาณ งบพฒันาจงัหวดัน่าน 
โครงการพฒันาแหล่งน ้าและปจัจยัสนบัสนุนเพื่อเพิม่ศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตรแบบย ั่งยืนในพื้นที่ คทช. จงัหวดัน่าน ระบบส่งน ้าเพิ่มเติมฝายหว้ยเฮี้ย ต าบลป่าแลวหลวง 
อ าเภอสนัตสิุข วงเงนิงบประมาณ 2,000,000 บาท หากโครงการชลประทานด าเนินการแลว้เสร็จจะโอนทรพัย์สนิใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง   
- การกอ่สรา้งเป็นประโยชน์แกป่ระชาชน ทรพัย์สนิทีถ่า่ยโอนมาแลว้หากช ารุดเสียหาย อบต.จะเป็นผูป้รบัปรุงหรือซอ่มแซม รวมถงึการบรหิารจดัการน ้าดว้ย 
 
- โครงการกอ่สรา้งฝายดงักลา่ว นายรตัน์  วงค์เทพ อดีตผูใ้หญบ่า้นดอนไชยไดป้ระสานการกอ่สรา้ง เพือ่น าน ้ามาเก็บทีอ่า่งเก็บน ้าหว้ยดนิแดง  
 
- ฝายทีส่รา้งตดิกบัพื้นทีก่ารเกษตรของดฉินั เกษตรกรใช้ไดบ้างสว่น บางสว่นก็ใช้ไมไ่ด ้ไมม่ีงบประมาณในการบ ารุงรกัษา 
  
-  ทางหมู่บ้านดอนไชยได้ประสานโครงการชลประทานก่อสร้างฝายเ ก็บน ้ าห้วยเฮี้ย  และจะน าน ้ าจากฝายห้วยเฮี้ยส่งมาตามท่อส่งน ้ า เ ก็บน ้ าห้วยดินแดง 
การวางทอ่สง่น ้าจะวางทอ่ตามแนวของถนนจนถงึอา่งเก็บน ้าหว้ยดนิแดง แตร่ะยะทางระหวา่งฝายหว้ยเฮี้ยถงึอา่งเก็บน ้าหว้ยดนิแดงไกลมาก  
 

- ฝายห้วยเฮี้ยดงักล่าว มีต้นทุนน ้าหรือไม่  ตวัอย่างที่อ าเภอเชียงกลาง การสร้างระบบท่อส่งน ้าจากแหล่งน ้าที่เป็นน ้าตกมีน ้าไหลตลอดปี  ระบบส่งน ้า ยงัไม่มีน ้าครบั 
หากไมม่ีน ้าตน้ทุน ท ัง้น้ีรอใหโ้ครงการกอ่สรา้งเสร็จและมีการสง่มอบโครงการ คอ่ยพจิารณาอีกคร ัง้ครบั ตอนน้ีแคเ่ป็นหนงัสือแจง้ใหท้ราบครบั 
   

- เรื่องอื่นๆ 
การแถลงรายรบั รายจ่าย 
- ตามเอกสารแถลงรายรบั – รายจา่ย ทีท่างกองคลงั ไดส้รุปดงัน้ีครบั 
ขอ้มูล ณ วนัที ่26 กนัยายน 2565 
 
งบประมาณทีต่ ัง้ไวใ้นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย  32,000,000 บาท 
รายรบัจรงิ  32,176,911.58 บาท  รายรบัสูงกวา่ทีป่ระมาณการไว ้176,911.58 บาท 
รายจา่ยจรงิ 26,677,583.50 บาท  
 
การมอบหมายให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

-  ตามพระราชบ ัญญัติหล ักประก ันสุขสุขภาพแห่งชาติ  พ .ศ .  2545 ประกอบข้อ  12  แห่งประกาศคณะกรรมการหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ  เ รื่ อ ง 
หลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที ่พ.ศ. 2561 ซึ่งจะหมดวาระในวนัที ่10 
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นายสงิหา  หาญป้อ 

ประธานฯ 
 

มตทิีป่ระชุม 

 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่5  
 

 

นายสงิหา  หาญป้อ 

ประธานฯ 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายสงิหา  หาญป้อ 

ประธานฯ 
 

มตทิีป่ระชุม 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

ตุลาคม 2565  เพื่อให้การด าเนินการตามประกาศดงักล่าวจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง 
เป็นคณะกรรมการดงักลา่วครบั 
 
 - ไดส้อบถามทีป่ระชุม มีทา่นใดจะเสนอชื่อ ส.อบต. เพือ่มอบหมายใหเ้ป็นคณะกรรมการครบั 
 
- กระผมนายสทิธชิยั  ค าพงษ์  ส.อบต.หมูท่ี ่8 ขอสอบถามทีป่ระชุมวา่คณะกรรมการชุดเดมิ ส.อบต.ทา่นใดไดร้บัมอบหมายเป็นกรรมการครบั  
 
- คณะกรรมการชุดเดมิคือ นายสงิหา  หาญป้อ ส.อบต. หมูท่ี ่2 และ นางวนั  ไชยยะ ส.อบต. หมูท่ี ่7 ครบั 
 
- กระผมขอเสนอ ส.อบต.คนเดมิเป็นคณะกรรมการครบั  

 
- ดฉินัเห็นดว้ยทีจ่ะมอบหมายให ้ส.อบต. คนเดมิเป็นคณะกรรมการคะ่ 
 
 
- มีทา่นใดจะเสนอทา่นอืน่ หากไมม่ี ขอมตทิีป่ระชุมครบั 
 
 

- ทีป่ระชุมเห็นชอบมอบหมายใหน้ายสงิหา  หาญป้อ และนางวนั  ไชยยะ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

 
- ไดใ้หผู้เ้ขา้รว่มประชุมเสนอทีป่ระชุม เชิญก านนั ผูใ้หญบ่า้นครบั  
 
 
 
 
- ตามที่บ้านป่าแลว ได้มีเจ้าหน้าทีป่่าไม ้ได้มาประสานงานกบัหมู่บา้นป่าแลว จ านวนหลายคร ัง้ ข้อมูลที่น ามาเสนอหมู่บา้นเป็นขอ้มูลเดิม โดยมีรายชื่อราษฎรบ้านน ้าโซง้ หมู่ที่ 1 
ต าบลดูพ่งษ์ และอีกรายจะเป็นราษฎรต าบลดูใ่ต ้ จงึอยากใหห้าขอ้สรุปทีช่ดัเจน โดยอยากใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบลเป็นแกนน าในการประสานขอ้มูลครบั 
 
- ของหมูบ่า้นดอนอภยั จะเป็นของราษฎรบา้นป่าแดด ต าบลพงษ์ ดฉินัไมม่ีขอ้มูล และไมรู่จ้กักบัราษฎรเจา้ของเน้ือที ่ และพื้นทีต่ดิกบับา้นป่าแดดเป็นพื้นทีป่่าชุมชนบา้นดอนอภยั 
จงึไมก่ลา้ทีจ่ะลงลายมือชื่อรบัรองขอ้มูล 
- ขอขอบคุณองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง ทีร่ว่มปลูกตน้ไม ้และปลูกแฝกบรเิวณป่า และรมิฝั่งล าน ้ายางคะ่ 
 
- ตามทีเ่จา้หน้าทีป่่าไมไ้ดส้ง่รายชื่อราษฎรทีเ่ป็นเจา้ของพื้นทีท่ีส่ลบัไปอยูใ่นรายชื่อหมูบ่า้นอืน่นัน้ เราจะด าเนินการอยา่งไรคะ่ 
- ดว้ยคณะศรทัธาบา้นป่าออ้ย จะท าบุญกฐนิพระราชทาน ในวนัที ่14 ตุลาคม 2565 จงึขอบอกบุญไปยงัทุกทา่นรว่มท าบุญในวนัดงักลา่วคะ่ 
- ตามมตสิภาวฒันธรรมอ าเภอสนัตสิุข ก าหนดงานมหกรรมแหค่รวัตานลา้นนา ประจ าปี 2566 บา้นป่าออ้ย จะมีการจดังานเฉลมิฉลองต ัง้แตว่นัที ่30 ,31 ธนัวาคม 2565 ถงึวนัที ่
1 มกราคม 2566 ในงานดงักลา่วจะมีมหรสพสมโภช  
 
- ตดิตามการขอเครือ่งจกัร อบจ.น่าน ปรบัถนนเขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตร อยากทราบจะเขา้มาด าเนินการเมือ่ไหร ่
- ขอขอบคุณ อบต.ป่าแลวหลวง ทีก่อ่สรา้งถนน คสล. หมูบ่า้นสบยาง ตรงเชิงสะพานขา้มล าน ้ามวบ อยากให ้อบต. เพิม่หนิทรายถมขอบจุดสิน้สุดของถนน คสล. ดว้ยคะ่ 
- ขอบคุณ อบต.ป่าแลวหลวง ทีช่่วยตดักิง่ไมล้ม้ทบัสายไฟฟ้าโรงเรียนบา้นสบยาง 
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รองปลดั อบต. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายสม เสนนนัตา 

ส.อบต.หมูท่ี ่6 
 

นางเจนจริา  ค านาน 

ส.อบต.หมูท่ี ่10  
 

นางสยาม  วงค์เทพ 

รองนายก อบต. 
 

 

 

 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 
 

ระเบียบวาระที ่6 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 
 

 

 

- ตดิตามโครงการกอ่สรา้งแนวก ัน้ตลิง่เรียงหนิกลอ่งเกเบ้ียนล าน ้ามวบ 
- ตดิตามถนนสายจากบา้นสบยางต ัง้แตห่น้าบา้นนายบุญช่วย  เทพสารไปถงึแยกไปทางบา้นหลวงเจรญิราษฎร์  
 
- บา้นดอนไชย ขอขอบคุณ อบต.ป่าแลวหลวง ทีไ่ปตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะเพิม่เตมิในจุดเสีย่งของบา้นดอนไชยครบั 
 
 

- การใช้พื้นที่ คทช. อยากให้ อบต.ป่าแลวหลวง ตรวจสอบข้อมูล การใช้พื้นที่ คทช.ให้เป็นปัจจุบนัมีการเปลี่ยนมือ จากเดิมเป็นชื่อพ่อ แม่ การก าหนดผู้ถือครองพื้นที่ คทช. 
ก าหนดให้คนละ 20 ไร่ บางคนมีพื้นที่เยอะ จะแบ่งให้ลูก หลาน ตามที่ป่าไม้เอาเอกสารมาให้ผู้ใหญ่ลงชื่อ ยงัไม่มีการเปลี่ยนแผนที่ท าให้ข้อมูลรายละเอียดไม่ชดัเจน 
โดยทางป่าไม้ได้มาประชุมก ับหมู่บ้านหลายรอบแล้ว  ข้อมูลย ังไม่ เ รียบร้อยขอเสนอว่า เรา จะเชิญทีม น่านแซนด์บอกซ์  ซึ่ งมาข้อ มูลแผนที่  และมี รูปเล่ม 
มาประกอบการพจิารณาซึง่มีขอ้มูลชดัเจน แมก้ระท ั่งขอ้มูลทีน่ ามาใหร้าษฎรลงชื่อก็ไมต่รง บา้นน่าน 
 
 
มั่นคง หมูท่ี ่7 ต าบลป่าแลวหลวง ขอ้มูลเป็น หมูท่ี ่7 ต าบลดูพ่งษ์ มีการสบัเปลีย่นแปลงอืน่ๆ หากสภารบัรองอนาคตอาจจะไมถู่กต้องตามระเบียบกฎหมาย  
- ฝาก อบต.ป่าแลวหลวง ท าโครงการไปยงัพื้นทีก่ารเกษตรสายตะวนัตก (บอ่ขยะ) และถนนสายทางทศิตะวนัออก  
- อบต. อวน ผูใ้หญบ่า้น ก านนัต าบลอวน อ าเภอปวั จะขอจดัเวทีประชุมประชาคมการกอ่สรา้งอา่งเก็บน ้ายาว ณ ต าบลป่าแลวหลวง ซึง่ยงัไมไ่ดก้ าหนดวนัครบั ตอนน้ียงัไมม่ีแผนที ่
ขอ้มูลทีช่ดัเจน   
- ท าบุญทานสลากภตัรบา้นน่านม ั่นคง วนัที ่25 – 26 พฤศจกิายน 2565 
 
-  ถ น น เ ข้ า สู่ พื้ น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร ส า ย ห้ ว ย ป่ า โ ม ง  ห้ ว ย ดิ น แ ด ง  เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ ร ั บ ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ฝ น ต ก น ้ า ท่ ว ม ข ั ง  แ ล ะ เ ป็ น ดิ น โ ค ล น 
ใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวงพจิารณาปรบัปรุง ซอ่มแซมถนน 
-  ตน้ไมล้ม้ทบัสายไฟฟ้า การตดักิง่ไมท้ีล่ม้ทบัสายไฟฟ้าต ัง้แตห่มูบ่า้นพนาไพรจนถงึถนนสายหว้ยบวกผา 
- เชิญชวนรว่มกจิกรรมของโรงเรียนบา้นสบยาง สรา้งทีก่รองน ้า และบนัได  
- ฝากตดิตามพื้นที ่คทช. บางสว่นไดส้มุดคูม่ือ บางสว่นมีพื้นทีไ่มต่รงกบัความเป็นจรงิ ฝาก อบต.ตดิตามครบั 
 
- กระผมขอช้ีแจงตอบประเด็นค าถามแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลครบั 
- องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง จะประสานกบัส านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ ที่รบัผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงมาประชุมช้ีแจงรายละเอียดให้กบัก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
สว่นวนัเวลาจะทีป่ระชุมองค์การบรหิารสว่นต าบล จะแจง้ใหท้า่นทราบอีกคร ัง้ครบั 
- การส ารวจพื้นที่ คทช. และการเก็บรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเป็นผู้ส ารวจเก็บขอ้มูลโดยประสานกบัหมูบ้านเอง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ไดเ้ป็นผูส้ ารวจแต่อยา่งใด 
ขอ้มูลทีเ่สนอทีป่ระชุมเจา้หน้าทีป่่าไม้สง่ใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบลเพือ่เสนอสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลพจิารณาใหค้วามเห็นชอบครบั 
- รายชื่อราษฎรทีต่กหลน่องค์การบรหิารสว่นต าบลจะประสานทางเจา้หน้าทีป่่าไม ้
- การใช้ขอ้มูลของน่านแซนด์บอกซ์ จะตอ้งประสานกบัทางเจา้หน้าทีป่่าไมก้อ่นวา่จะใหน่้านแซนด์บอกซ์เขา้รว่มประชุมไดห้รือไม ่เพราะเป็นของเอกชน ซึง่ป่าไมเ้ป็นสว่นราชการ 
ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากป่าไม ้ 
- เครื่องจกัร อบจ.น่าน องค์การบริหารส่วนต าบลท ั้งสามแห่ง ได้ท าหนงัสือประสานกบัทาง อบจ.น่านขอความอนุเคราะห์บุคลากร อบจ.น่าน เพื่อส ารวจเส้นทาง แล้ว 
ไ ด้ ร ั บ ต อ บ ก ล ับ จ า ก  อ บ จ . น่ า น ว่ า มี ภ า ร กิ จ ใ น ง า น ที่ ร ั บ ผิ ด ช อ บ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก  บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร ส า ร ว จ แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ ก า ร มี อ ยู่ จ า ก ัด 
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ม า ส า ร ว จ แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ใ ห้ ก ับ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ไ ด้  อ บ จ . น่ า น จ ะ เ ข้ า ม า ด า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ  อ บ ต . มี ค ว า ม พ ร้ อ ม  
ซึ่งกระบวนการจะต้องด าเนินการตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจ้าง การเติมน ้ามนัจะเติมรถแต่ละคนัปริมาณเท่าใด และจะได้พื้นที่ถนนเท่าไหร่ การตรวจรบังานจะตรวจอย่างไร 
งานราชการตอ้งท าถูกตอ้งตามระเบียบครบั ส าหรบัวธิีการและข ัน้ตอน 
 
การด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคล ัง  ศึกษาข ั้นตอนมี  อปท.หลายแห่งที่ด าเนินการ แต่จะต้องศึกษารายละเอียด 
และส ารวจพื้นทีแ่ละประมาณการกอ่ครบั 
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นายสงิหา  หาญป้อ 

ประธานฯ 
 

นายสทิธชิยั ค าพงษ์ 

ส.อบต. หมูท่ี ่8 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 
 

นายสทิธชิยั ค าพงษ์ 

ส.อบต. หมูท่ี ่8 

นางเจนจริา  ค านาน 

ส.อบต. หมูท่ี ่10  
 

นายสงิหา หาญป้อ 

ประธานฯ 

 

มตทิีป่ระชุม 

 

 

นายสงิหา หาญป้อ 

ประธานฯ 

 
 

 

 

นายประสทิธิ ์ค าฟอง 

ผูใ้หญบ่า้นป่าแลว 

 

 
นางรนัยู ราทธะพงษ์ 

ผูใ้หญบ่า้นดอนอภยั 

 

 

 
 

- ระเบียบเดมิทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลเคยด าเนินการโดย อบจ.มาปรบัถนนใหค้รบั  
 
 
 
 

- เดมิใช้ระเบียบเงนิอุดหนุน อบต.จะอุดหนุนงบประมาณใหก้บั อบจ.ด าเนินการ แตป่จัจุบนัด าเนินการอุดหนุนไมไ่ด ้ 
 

 

- ส าหรบัถนน คสล.บา้นสบยาง ไดแ้จง้ผูร้บัจา้งใหเ้ทจุดสิ้นสุดของถนนใหล้าดเอียงแลว้ครบั 

-  โครงการก่อสร้า งแนวก ั้นตลิ่ ง  โดย เ รีย งหินกล่อง เก เบี้ ยน  อบต .ได้ส่ ง โครงการขอร ับ เ งินอุดห นุนไปแล้ ว  แต่ เ น่ื องจากร ัฐบาลลดวงเ งินอุดห นุ นลง 
โอกาสทีจ่ะไดร้บังบประมาณก็น้อยลง อยา่งไรก็ตาม อบต.ก็จะตดิตามใหก้บัทางหมูบ่า้นครบั 

- ถนนสายทีเ่ริม่จากบา้นสบยางเชื่อมตอ่บา้นหลวงเจรญิราษฎร์ ทาง อบต.จะด าเนินการให ้แตต่ดิพื้นที ่ปจัจุบนัเจา้ของพื้นทีไ่ดอ้นุญาตใหใ้ช้พื้นทีแ่ลว้  

 

- ส าหรบัถนนเขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตรสายบอ่ขยะ อบต.จะของบเหลือจา่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาด าเนินการครบั 

 

- ถนนเสน้ทางอืน่ๆ อบต.ยงัจะของบประมาณตามเดมิครบั โดยของบประมาณปกต ิ

 
- การปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตร ระยะเวลา 2 อาทติย์น้ีทาง กองคลงั อบต. จะตอ้งปิดบญัชีของปีงบประมาณ 2565 จะไมด่ าเนินการโครงการ ปรบัปรุงซอ่มแซม 
ถมหนิ ทราย หรือท าการใดๆท ัง้สิน้ จนกวา่วนัที ่1 ตุลาคม 2565 เริม่ตน้ปีงบประมาณใหม ่และเริม่ใช้งบประมาณ ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ าปี พ.ศ. 2566  

- ตน้ไมต้ามแนวสายไฟฟ้าเป็นอ านาจหน้าทีข่องการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค หากทา่นจะตดัตน้ไม้ตอ้งประสานการไฟฟ้าครบั  

- การปิดถนนช่วงสะพานทางขึ้นโรงเรียนบ้านสบยาง เน่ืองจากถนนช ารุดเกรงว่าจะเกิดอนัตรายต่อผู้ที่ใช้เส้นทางนั้น  และการก่อสรา้งดาดล าเหมืองบ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 
ผูร้บัจา้งจะด าเนินการแตร่อระดบัน ้าลดลงอีกนิดจะเขา้ด าเนินการ ทางองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวงจะขอผูร้บัจา้งช่วยซอ่มแซมถนนที่ช ารุด  

- การกอ่สรา้งถนนไปพื้นทีก่ารเกษตรสายบอ่ขยะ อบต.จะของบประมาณเหลือจา่ยจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
- คณะผู้บริหาร พนกังานส่วนต าบล ได้ท างานร่วมกนัและประสานงานกนั เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบในเรื่องระเบียบกฎหมาย ส าหรบัทางหมู่บ้านที่ส อบถามพื้นที่ คทช. นั้น 
เน่ืองจากข้อมูลไม่ช ัดเจน จะประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาช้ี แจงรายละเอียดอีกคร ั้ง  ถนนในพื้นที่ต าบลที่ย งัไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม 
ทางองค์การบรหิารสว่นต าบลจะพจิารณาด าเนินการใหค้รบทุกพื้นทีค่รบั  การปรบัปรุง ซอ่มแซมถนนโดยใช้เครื่องจกัร อบจ. น่าน อบต.เป็นผูจ้ดัซื้อน ้ามนั จะพจิารณาด าเนินการ 
ซึง่ อปท.หลายแหง่ไดด้ าเนินการไปแลว้ 
 

- ตดิตามโครงการกอ่สรา้งถนนสายแพะบวกกวางครบั 
 
 
- โครงการซ่อมสรา้งถนนโดยลาดยางแอสฟลัท์ตกคอนกรีตถนนสายแพะบวกกวาง ต้องรออนุมตัิงบประมาณก่อนครบั เน่ืองจากการประมาณการขอรบัสนบัสนุนงบประมาณ 
ต ัง้แตปี่ 2564 ซึง่ราคาน ามนัเช้ือเพลงิลติรละ 25 บาท และหนิลูกบาทก์เมตรละ 400 บาท ปจัจุบนัราคาน ้ามนัเช้ือเพลงิลติรละ 34 บาท ไมท่ราบวา่ราคาจะลดลงอีกหรือไม ่
 
- ตามที่ได้ร ับเงินอุดหนุน เดิมแบบประมาณการจะลดค่างานได้ แต่ปัจจุบ ันไม่สามารถลดค่างาน หรือน าเงินของ อบต.ไปสมทบได้ การจ ัดซื้อจ ัดจ้ าง เมื่อ 
อบต.ด าเนินการประกาศหาผู้รบัจ้าง หากผู้รบัจ้างสามารถด าเนินการได้และหากประกาศหาผู้รบัจ้างแล้วไม่มีใครยื่นข้อเสนอราคา ก็ให้ส่งงบคืนจงัหวดัน่าน ต่อไป 
ซึง่ราคาตามทีแ่จง้ทีป่ระชุม ราคาน ้ามนัเช้ือเพลงิ ราคาวสัดุ เพิม่ขึน้ 
- การซอ่มแซมถนน ปรบัปรุงถนนตามทีจ่า่ยขาดเงนิสะสม ยงัไมไ่ดด้ าเนินการตรวจรบัตอ้งรอหมูบ่้านแกง่โสภา และฝากใหต้รวจสอบจุดทีถ่มหนิกรวดทราย หากฝนตกน ้าพดัหนิ 
ทราย ผูร้บัจา้งสามารถน าไปเพิม่เตมิได ้กอ่นทีค่ณะกรรมการตรวจรบังานจา้งจะตรวจรบังานจา้งครบั 
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นางล าไพ วงค์ขตั ิ

ผูใ้หญบ่า้นป่าออ้ย 

 

 

 

 
 

น.ส.อ ามาลา 

พรมสะวะนา 

ก านนั  หมูท่ี ่5 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณะ  จนิะตา 

ผญ.บา้นดอนไชย  

 

นายส าราญ หาญยุทธ 

ผูใ้หญบ่า้นน่านม ั่นคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-  ต า ม ที่ บ้ า น ด อ น อ ภ ั ย  ห มู่ ที่  3   ข อ ร้ื อ ถ ั ง เ ก็ บ น ้ า ฝ น  ที่ ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ใ ช้ ง า น ม า น า น  มี ส ภ า พ เ สี ย ห า ย ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้  
และต ัง้อยูพ่ื้นทีชุ่มชนเกรงวา่ถงัน้ีจะทรุดตวัและเกดิอนัตรายแกป่ระชาชนทีอ่ยูใ่กลเ้คียง  หมูบ่า้นสามารถร้ือถอนไดห้รือไม่ 
- ถนนสายบา้นนายปนั บุญอนิ น าทว่มขงั ประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นเดนิทางล าบาก 
- โครงการกอ่สรา้งคลองสง่น ้าของโครงการชลประทาน ฝากทาง อบต.ตดิตามคะ่ 
- ขอบคุณ อบต.ทีป่ระสานเจา้หน้าทีท่รพัยากรน ้าภาค 9 ตามตรวจพื้นทีน่ ้าทว่มขงัจากการขุดลอกล าน ้ายาง 
 
- อบต.ไดต้รวจสอบถงัเก็บน ้าแลว้ ไมอ่ยูใ่นบญัชีทรพัย์สนิของ อบต. หมูบ่า้นสามารถด าเนินการได้ 
- ถนนในหมูบ่า้นทีน่ ้าทว่มขงั เดมิราษฎรไมข่ยายพื้นทีถ่นน ท าใหก้อ่สรา้งถนนไมไ่ดเ้พราะความกวา้งถนนคบัแคบกอ่สรา้งไมไ่ดค้รบั 
 
- ถนนเส้น น้ี  อบต.จะพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาจพิจารณาต่อไปคร ับ ซึ่งถนนสายน้ีอยู่ในแผนพ ัฒนาท้องถิ่นแล้ ว 
ใหห้มูบ่า้นประสานเจรจาขอใช้พื้นที่เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้น อบต.จะตอ้งกอ่สรา้งถนนความกวา้ง 4 เมตร 
 
- การขอรถกระเช้าไปตดัแตง่กิง่ไมใ้นหมูบ่า้นครบั ทางหมูบ่า้นไดต้ดัแตง่กิง่ตน้โพธิเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 
- บา้นป่าออ้ย หมูท่ี ่4 ช่วงน้ี บา้นป่าออ้ยไดเ้ตรียมความพรอ้ม เพือ่จดังานมหกรรมแห่ครวัตานลา้นนา ระหวา่งวนัที ่30-31 ธนัวาคม 2565 ถงึ 1 มกราคม 2566  
- ขอบคุณ อบต.ทีต่ดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะในหมูบ่า้น เพราะเป็นจุดเสีย่ง อนัตราย 
- การประสานงานการไฟฟ้าเปลีย่นสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือย เป็นสายหุม้ฉนวน  
 
- รถกระเช้าไฟฟ้าของ อบต. เป็นรถขนาดเล็ก ใช้ซอ่มไฟฟ้าสาธารณะ และใช้งานทีม่ีความจ าเป็น หรือฉุกเฉินเทา่นัน้ 
- การเปลีย่นสายไฟฟ้าใหห้มูบ่า้นประสานส านกังานไฟฟ้าสนัตสิุขโดยตรงครบั 
- การตดิต ัง้ไฟฟ้าถนนสายหลกั อบต.ไดป้ระสานหมวดการทางสนัตสิุขแลว้ เน่ืองจากทางหลวงไดม้าส ารวจถนน ตดิร ัว้บา้น จงึตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่างไมไ่ด ้
- ในปีถดัไป อบต.จะพจิารณาตดิต ัง้สายไฟฟ้าสาธารณะ(สายดบั)  
 
- ขอบคุณ อบต. ทีปิ่ดถนนทางขึน้โรงเรียนบา้นสบยาง เน่ืองจากถนนช ารุด อาจเกดิอนัตรายกบัผูใ้ช้เสน้ทางได้ 
- น ้าทว่มขงัล าน ้ามวบ ถนนหลงัป่าสุสานบา้นสบยาง เกษตรกรไมส่ามารถเดนิทางได ้หากมีทอ่ระบายน ้าและถมดนิจะสามารถเดนิทางได ้ 
- ถนนสวนดอน น ้ากดัเซาะ เดนิทางล าบาก เกษตรกรใช้เสน้ทางเป็นจ านวนมาก 
- ถนนสายตะวนัออก หว้ยขอนแกน่ ช่วงสะพาน ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่ ฝนตกน ้าทว่มขงั ขอหนิทรายถม 
 
- ถนนเขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตร อบต.จะใหผู้ร้บัจา้งน าหนิ ทรายมาเพิม่ครบั 
- ถนนทีน่ ้าทว่ม ตดิป่าสุสาน และถนนสวนดอน อบต.จะตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาใหเ้กษตรกรครบั ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกท าใหน้ ้าทว่มขงั 
 

- หากฝนหยุดตก รถสามารถเขา้เสน้ทางได ้อบต.จะน ารถไถไปปรบัเกรดถนนครบั 
 
 
 
 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะในหมูบ่า้นมีจุดเสีย่ง จะขอเพิม่ไฟฟ้าสาธารณะ 
- ขอขอบคุณ อบต.ป่าแลวหลวง ไปตรวจสอบพื้นที ่ทีจ่ะขอเป็นทีส่าธารณะ 
 
 

- มีสายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดบั) หรือไม ่
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นายสุรนิทร์ 

แสนอนิตะ๊ 

ผูใ้หญบ่า้นพนาไพร 

 

 

 

 

 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

นายส าราญ หาญยุทธ 

ผูใ้หญบ่า้นน่านม ั่นคง 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

- ถนนลาดยางบา้นน่านม ั่นคงช ารุด สายหน้าบา้นนายเฉย ธรรมสละ 
- ถนนสายเขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตรตะวนัออก หว้ยป่าโมง  
- การออกแบบกอ่สรา้งกุฏพิระสงฆ์ บา้นน่านม ั่นคงไดข้อความอนุเคราะห์ช่างออกแบบ หมูบ่า้นจะของบประมาณจากส านกัพุทธ 
- การส ารวจถนนเขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตร อยากใหเ้กษตรกรเขา้รว่มส ารวจดว้ย เน่ืองจากเกษตรกร แจง้วา่ถนนช ารุดแตไ่มไ่ดป้รบัปรุงหรือซอ่มแซม  
- หารือเพิม่เตมิแผนพฒันาทอ้งถิน่ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เป็นบางจุด เป็นถนนลาดชนัมาก มีจ านวน 2 จุด  
- ขอขอบคุณ อบต.ทีซ่อ่มแซมถนนทีช่ ารุดบา้นน่านม ั่นคง  
 

- ถนนทีล่าดชนั กระผมไดบ้นัทกึไวแ้ลว้ ก าลงัหาวธิีด าเนินการอยู ่ไดว้างแผนไวว้า่จะด าเนินการ 
 

- ถนนลาดยางที่ช ารุดเสียหาย หมู่บ้านทราบสาเหตุหรือไม่ ถนนหากมีรถบรรทุกหนกัใช้เส้นทาง หมู่บ้านจะต้องมีมาตรการของหมู่บ้านห้ามมิให้รถบรรทุกหนกัขบัผ่าน  
การช ารุดเสียหายทีไ่มเ่สียหายมาก อบต.ไมม่ีอุปกรณ์ในการซอ่มแซม 
- ถนนจุดทอ่น ้าประปาแตก หมูบ่า้นจะทุบซอ่มแซมทอ่ประปา หากซอ่มทอ่ประปาแลว้เสร็จหมูบ่า้นจะตอ้งคืนสภาพถนนให ้อบต.  
-  ก า ร ส า ร ว จ ถ น น ข อ ง  อ บ ต .  ท า ง ห มู่ บ้ า น จ ะ ต้ อ ง อ อ ก ส า ร ว จ พ ร้ อ ม ก ั บ เ ก ษ ต ร ก ร ก่ อ น ที่ จ ะ ส่ ง ห นั ง สื อ ใ ห้  อ บ ต . 
หมูบ่า้นจะตอ้งทราบปญัหาความตอ้งการของหมูบ่า้นกอ่นเพือ่น าขอ้มูลแจง้ อบต. 
  
- บางจุดที ่อบต.ไมส่ามารถด าเนินการไดอ้าจจะเป็นพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิป่า 1 หรือ     ป่า 2  
 
- ถนนบา้นแกง่โสภา ฝนตกหนกัการสญัจรยากล าบาก เมือ่วนักอ่นรถยนต์ก็เกดิอุบตัเิหตุ ฝาก อบต.ขอรบัอุดหนุนมาด าเนินการแกไ้ขปญัหาใหก้บัประชาชนครบั 
 
 

- อบต. จะพจิารณาสง่โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิตอ่ไปครบั 
 
 
 
 
 

- ขอขอบคุณ อบต.ทีน่ ารถไถไปปรบัถนนทีด่นิสไลด์ ใหก้บัเกษตรกรคะ่ 
 
 
- ถนนสายหว้ยดนิแดง ไมไ่ดไ้ปส ารวจ ตอนน้ีฝนตกน ้าทว่มขงัเป็นดนิโคลน มีเกษตรกรใช้เสน้ทางจ านวนมากท ัง้ หมูท่ี ่10 หมูท่ี ่5 และหมูท่ี่ 6  
- ขอเพิม่เตมิไฟฟ้าสาธารณะอีก 3 จุด เน่ืองจากเป็นมุมมืดและจุดเสีย่งอนัตราย เป็นจุดทีม่ีสายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดบั) และอีก 2 จุดไมม่ีสายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดบั)  
 
 
 
 
 

- ใหท้างหมูบ่า้นท าหนงัสือมายงั อบต. เพือ่พจิารณาตอ่ไปครบั 
 
 

-  ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ์ ก า ร ส ว ม ห ม ว ก ก ัน น็ อ ค ใ น ก า ร เ ข้ า ม า ติ ด ต่ อ ร า ช ก า ร  เ ช่ น  ที่ ท า ก า ร  อ บ ต . ป่ า แ ล ว ห ล ว ง  ศู น ย์ พ ัฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ท ั้ ง  2  แ ห่ ง 
ฝากประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้กครองและประชาชนสวมใสห่มวกกนัน็อค เพือ่เป็นการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนครบั 
 

- ผูเ้ขา้รว่มประชุมทา่นใดจะช้ีแนะทีป่ระชุม  ถา้ไมม่ีกระผมขอปิดการประชุมครบั 

 



~ 12 ~ 
รองปลดั อบต. 
 

 

นายรณรงค ์ ปิงยศ 

ผอ.กองช่าง 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 
 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 

นายรณรงค ์ ปิงยศ 

ผอ.กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 13 ~ 
นายสงิหา  หาญป้อ 

ส.อบต.หมูท่ี ่2 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 

 
 

 

 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 
 

 

นางพลอยรวี 

ดาวทอง 

ส.อบต.หมูท่ี ่3 

 

 

 

 

 

 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 



~ 14 ~ 
รองปลดั อบต. 
 

นายชยัวฒัน์ 

เฉลมิวรโชต ิ

ส.อบต.หมูท่ี ่4 

 

 
 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 

 

 

 

 

นางสุพรรณ์  ลมัวุฒ ิ

ส.อบต.หมูท่ี ่5 

 

 

 

 
 

 

 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 
 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

นายสม  เสนนนัตา 

ส.อบต.หมูท่ี ่6 
 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 

 

นางวนั  ไชชยะ 

ส.อบต. หมูท่ี ่7 

 

 



~ 15 ~ 
 

 

 

 
 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 

 

 

 

 
 

 

 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 
 

นายสทิธชิยั  ค าพงษ์ 

ส.อบต.หมูท่ี ่8 
 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 
 

น.ส.ปนสัยา  ทะมา 

ส.อบต. หมูท่ี ่9 
 

นางเจนจริา  ค านาน 

ส.อบต.หมูท่ี ่10  

 

 

 

 

นายเลย  พนัธ์แกว้ 

นายก อบต. 
 

นายอภชิาต ิ ค าแสน 

รองปลดั อบต. 



~ 16 ~ 
 

นายสงิหา  หาญป้อ 

ประธานฯ 
 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 

                 นางเจนจริา  ค านานสน 

 ผูจ้ดรายงานการประชุม                                  

(นางเจนจริา  ค านาน) 

             เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง 

 

 

 นายสงิหา  หาญป้อสงิหา  หาญป้อ

 ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 (นายสงิหา  หาญป้อ) 

 ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลป่าแลวหลวง 

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ไดต้รวจรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ เมือ่วนัที ่ 30 เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 

2565  เห็นวา่ถูกตอ้ง จงึลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ลงชื่อ นางพลอยรวี  ดาวทอง          

ประธานคณะกรรมการ 

          (นางพลอยรวี  ดาวทอง) 

 

ลงชื่อ        นางวนั  ไชยยะ         กรรมการ 

       (นางวนั  ไชยยะ) 

 

ลงชื่อ   นางสาวกรรณิการ์  ค ามงคล   

กรรมการและเลขานุการ 

            (นางสาวกรรณิการ์  ค ามงคล) 


